

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
THỊ TRẤN NA SÂM**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /CV-UBND

V/v tuyên truyền một số quy  
định của Luật Hòa giải ở cơ  
sở trên địa bàn thị trấn

Na Sâm, ngày tháng 7 năm 2024

**Kính gửi:** - Toàn thể cán bộ, công chức thị trấn Na Sâm;

- Các chi ủy chi bộ, Ban CTMT khu, chi đoàn, chi hội khu dân  
cư (phối hợp);

- Trưởng và Phó 09 khu dân cư.

Công tác hòa giải ở cơ sở hiện nay có vai trò quan trọng, góp phần  
phòng ngừa, hạn chế vi phạm pháp luật, giữ gìn phát huy tinh thần đoàn kết  
trong nhân dân; ổn định an ninh trật tự, an toàn xã hội, thúc đẩy kinh tế - xã hội  
phát triển.

Luật Hòa giải ở cơ sở có hiệu lực từ ngày 01/01/2014 và thay thế Pháp  
lệnh về tổ chức và hoạt động hòa giải ở cơ sở. Luật Hòa giải ở cơ sở gồm 5  
chương, 33 điều, quy định rõ nguyên tắc, chính sách của nhà nước về hòa giải ở  
cơ sở, hòa giải viên, tổ hòa giải, hoạt động hòa giải ở cơ sở.

Ủy ban nhân dân thị trấn Na Sâm kính đề nghị các đoàn thể thị trấn, các  
chi bộ, trưởng khu, các ban CTMT, chi hội khu dân cư đẩy mạnh việc tuyên  
truyền một số quy định của Luật Hòa giải ở cơ sở (có đề cương kèm theo) trong  
các cuộc sinh hoạt chi bộ, họp khu, sinh hoạt chi đoàn chi hội, trong đời sống xã  
hội nhằm cùng UBND tăng cường công tác phổ biến giáo dục pháp luật, nâng  
cao ý thức chấp hành pháp luật của công dân trên địa bàn thị trấn.

Vậy Ủy ban nhân dân thị trấn Na Sâm đề nghị các thành phần cùng phối  
hợp thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- TT Đảng ủy thị trấn;
- TT HĐND thị trấn;
- UBMTTQ, các đoàn thể thị trấn;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**

**Trần Danh Sĩ**

## **BÀI TUYÊN TRUYỀN VỀ PHÁP LUẬT HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ**

Ngày 20 tháng 6 năm 2013, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 5 đã thông qua Luật Hòa giải ở cơ sở, Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2014.

Hòa giải ở cơ sở là việc hòa giải viên hướng dẫn, giúp đỡ các bên đạt được thỏa thuận tự nguyện giải quyết với nhau các mâu thuẫn, tranh chấp, vi phạm pháp luật theo quy định của Luật hòa giải cơ sở. Từ thực tiễn công tác hòa giải ở cơ sở cho thấy, hòa giải ở cơ sở có vai trò, ý nghĩa quan trọng trong việc góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân. Bởi khi hòa giải các hòa giải viên bên cạnh việc dựa vào những chuẩn mực đạo đức, văn hóa ứng xử, phong tục, tập quán tốt đẹp để tác động đến tâm tư tình cảm của các bên, khơi dậy trong họ những suy nghĩ, tình cảm tích cực, còn phải vận dụng các quy định pháp luật để giải thích hướng dẫn các bên, giúp họ hiểu được quyền và nghĩa vụ của mình để tự lựa chọn, tự dàn xếp ổn thỏa với nhau những mâu thuẫn, tranh chấp, vi phạm pháp luật. Theo đó thông qua hòa giải, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến với người dân một cách tự nhiên, trực tiếp, có sức thấm thấu sâu sắc, sức lan tỏa rộng.

Tuy nhiên phổ biến giáo dục pháp luật thông qua hòa giải khác với tuyên truyền miệng về pháp luật ở chỗ là chỉ khi nào có vụ việc vi phạm pháp luật hoặc tranh chấp, mâu thuẫn xảy ra thuộc phạm vi hòa giải ở cơ sở thì hòa giải viên mới có lý do để tiến hành hòa giải và kết hợp với việc phổ biến, giáo dục pháp luật cho các bên tranh chấp, mâu thuẫn và những người có liên quan trong quá trình tiến hành hòa giải. Vì vậy, phương thức thông qua hoạt động hòa giải ở đây là phương thức tác động trực tiếp từ chủ thể giáo dục (Hòa giải viên) đến đối tượng giáo dục (các bên tranh chấp, mâu thuẫn và những người khác) với nội dung phổ biến giáo dục pháp luật đã được xác định, gắn liền với từng tranh chấp, mâu thuẫn, vi phạm pháp luật cụ thể... Hòa giải viên hoặc những người được hòa giải viên mời tham gia hòa giải là những người trực tiếp, giữ vai trò trung tâm. Nội dung pháp luật được các bên tranh chấp, mâu thuẫn và những người hác lưu giữ một cách bền vững hơn, tính chủ động phòng tránh tái xảy ra các mâu thuẫn, tranh chấp, vi phạm pháp luật tương tự cao hơn hoặc nếu bất đắc dĩ tái xảy ra các mâu thuẫn, tranh chấp, vi phạm pháp luật tương tự thì họ cũng chủ động hơn trong cách xử lý theo chiều hướng tích cực bởi họ đã biết những kiến thức pháp luật nhất định có liên quan.

Xuất phát từ vai trò ý nghĩa nêu trên của hòa giải ở cơ sở mà xét ở một khía cạnh nhất định ở phạm vi hẹp thì hòa giải ở cơ sở chính là một hình thức hữu hiệu để tuyên truyền tới nhóm đối tượng người dân cụ thể là cá nhân, nhóm cá nhân, gia đình, nhóm gia đình, tổ chức có mâu thuẫn, tranh chấp, vi phạm pháp luật thuộc phạm vi hòa giải ở cơ sở theo quy định của Luật hòa giải ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Cũng chính vì vậy, trở lại với quy định của Luật phổ biến giáo dục pháp luật, tại khoản 5 Điều 11 khi liệt kê các hình thức phổ biến giáo dục pháp luật quy định: "...Thông qua hoạt động trợ giúp pháp lý, hòa giải ở cơ sở". Theo

quy định của Luật hòa giải ở cơ sở năm 2013 thì, người được bầu làm hòa giải viên phải là công dân Việt Nam thường trú tại cơ sở, tự nguyện tham gia hoạt động hòa giải và phải có phẩm chất đạo đức tốt; có uy tín trong cộng đồng dân cư; có khả năng thuyết phục, vận động nhân dân; có hiểu biết pháp luật.

Để thực hiện tốt hình thức phổ biến giáo dục pháp luật thông qua hoạt động hòa giải ở cơ sở, Bộ tài liệu bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng nghiệp vụ cho hòa giải viên do Bộ Tư pháp ban hành năm 2016 đã nêu ra 03 bước hòa giải viên cần thực hiện gồm:

- *Bước 1. Trực tiếp nắm rõ nội dung tranh chấp, nguyên nhân phát sinh tranh chấp và yêu cầu cụ thể của các bên tranh chấp, kết hợp việc phổ biến, tuyên truyền pháp luật.*
- *Bước 2. Xác định tính chất của tranh chấp, lựa chọn vào văn bản có liên quan đến tranh chấp để vận dụng các quy định đó vào việc giải quyết tranh chấp.*
- *Bước 3. Hòa giải viên cần gặp gỡ từng bên tranh chấp để hòa giải, kết hợp với việc giải thích pháp luật giúp họ nhận thức được các quyền và nghĩa vụ của mình.*

Tăng cường tuyên truyền phổ biến quy định pháp luật hòa giải ở cơ sở khi xảy ra các mâu thuẫn, tranh chấp, vi phạm pháp luật thuộc phạm vi hòa giải ở cơ sở, thực hiện quyền được lựa chọn phương thức giải quyết mâu thuẫn tranh chấp phù hợp với điều kiện thực tiễn.

